



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1553 13 tháng 4 năm 2025

Quán thông

Quán thông quý tưởng Trời cao
Chuyển biến thâm sâu các sắc màu
Qui hội chính mình duyên đạt thức
Bình tâm xây dựng lý siêu hành

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1999

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Người tu Vô Vi có sợ mất quyền lợi hay không ?
- 2) Hơi thở do đâu mà có ?
- 3) Nơi nào thanh bạch nhất ?
- 4) Muốn có hòa bình thì phải làm sao ?
- 5) Ai là chủ động tình thế ?
- 6) Tại sao tu hành không đồng nhất ?
- 7) Điện thanh điện trực do đâu hình thành ?

1) Monaco, 15/01/99 2 : 10 AM

Hỏi : Người tu Vô Vi có sợ mất quyền lợi hay không ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi phục vụ bất vụ lợi, lấy không làm đích, chẳng có giận hờn và chẳng lo âu, căn cứ theo luật nhân quả mà sống

Kệ :

*Háo danh tự hại tự giết mình
Có có không không vẫn an ninh
Đen bạc tình đời đều chẳng hại
Tình thương đạo đức tự mình mình*

2) Monaco, 16/01/99 4 : 30 AM

Hỏi : Hơi thở do đâu mà có ?

Đáp : Thừa hơi thở do tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư, tức là phần hồn liên hệ bao la vũ trụ, tu thành Phật tức là từ bi nhẹ nhõm

Kệ :

*Phật là hòa cảm chuyển vô cùng
Đạo đức tình thương trong diệu dụng
Rộng mở từ bi trong thanh tịnh
Cơ hàn không có tiến vô cùng*

3) Monaco, 17/01/99 5 : 25 AM

Hỏi : Nơi nào thanh bạch nhất ?

Đáp : Thừa nơi điển giới thanh bạch nhất, nó cũng là nguồn gốc hóa hóa sanh sanh

Kệ :

*Điển thanh cảm hóa tất các ngành
Chuyển hóa thâm sâu chuyển giải thanh
Thực chất tràn đầy trong phát triển
Qui nguyên thanh tự thật là thanh*

4) Monaco, 18/01/99 3 : 00 AM

Hỏi : Muốn có hòa bình thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn có hòa bình thì phải hít nguyên khí của càn khôn vũ trụ hiệp nhất cùng Trời đất, thông suốt và an vui thì tâm thức mới cảm thức giá trị hòa bình từ cơ tạng thống nhất, nhiên hậu mới có hòa bình. Ngược lại chỉ có nói mà không hành thì làm sao có hòa bình

Kệ :

*Thực hành thức giác từ bên trong
Hóa giải tâm tư giữ một lòng
Thiên địa hữu tình hơn loại hóa
Hòa bình xây dựng tự ngoài trong*

5) Monaco, 19/01/99 7 : 55 AM

Hỏi : Ai là chủ động tình thế ?

Đáp : Người ném đá đầu tay chủ động tình thế, sự thật là sự thật sẽ không tồn tại

Kệ :

*Chính mình hại mình chẳng phá dùm ai
Thiếu trí không mình rõ thanh đài
Khổ cực chính mình không tiến bước
Thở than vô ích chẳng có tài*

6) Monaco, 20/01/99 5 : 00 AM

Hỏi : Tại sao tu hành không đồng nhứt ?

Đáp : Thừa tu hành không đồng nhứt vì tâm còn trược, nói ngọt nhưng tâm cay đắng, muốn làm lợi cho chính mình thì sẽ bị trật đường đi, phần hồn không tiến hóa nổi

Kệ :

*Tham lam tự tạo cảnh u tối
Thiếu trí không mở khó ngồi nơi cao
Lập luận không thông không hợp nhứt
Thiếu hành tâm trược khó đổi trao*

7) Monaco, 21/01/99 3 : 35 AM

Hỏi : Diễn thanh diễn trược do đâu hình thành ?

Đáp : Diễn thanh diễn trược do tâm hội tụ

Kệ :

*Diễn thanh phát triển vô cùng tiến
Diễn trược giới hạn tạo phước duyên
Nguyên lý không ngừng uyển chuyển chiếu
Trí tâm thanh giới cảm giao liền*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Công quả

*Nhà in công quả giúp đời
Siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên
Khuyên người tại thế giao duyên
Trong vòng trật tự tự liên kết tình
Tình thương ban rải cảm mình
Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thẳng
Hồn vui cảm thức nhiều tầng
Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây
Chân tâm hành đạo vui say
Ngày ngày điều luyện, ngày ngày thức tâm
Sách kia ghi chép chẳng lầm
Phân ra chân lý chỉ tâm đường đi
Mọi người đồng thức dự thi
Trong không mà có tùy nghi tiến hành
Chẳng còn cướp giết tranh giành
Giới thanh cứu độ em anh hợp hòa
Cùng chung đóng góp một nhà
Góp công góp của, nhẫn hòa chung vui
Nằm trong nguyên lý rền trui
Thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm
Người người tự đến truy tầm
Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai
Chẳng còn ôm ấp mĩa mai
Sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây
Cần khôn vũ trụ là thầy
Dạy cho hiểu đạo vui vậy cảm nhau
Hành trình tiến hóa muôn màu
Trong cơ quy nhất kết tầu về quê
Thực tâm tự hướng trở về
Quê xưa nguồn cội giải mê cõi trần
Thực hành tại thế góp phần
In thành quyển sách góp thành tình thương*

*Tóm thâu thân thánh gieo gương
Giúp người tại thế tự lường mà đi
Tâm linh khai triển hợp thì
Bình tâm học hỏi tâm thì đạt an
Thương yêu huynh đệ luận bàn
Giải màn ô trược khai màn thanh cao
Cảm minh thiên địa nhiệm mầu
Tình ta tình họ tình giao đời đời
Gắn liền tâm thức chẳng rời
Thứ tha tha thứ mở lời nhủ khuyên
Thực hành điều luyện triền miên
Tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh
Thiên đàng, Địa ngục chân tình
Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm
Giúp người tự giác tránh lầm
Sửa tâm sửa tính tự tâm đường đi
Trong vòng thanh tịnh uy nghi
Tự tu tự tiến hợp thời cảm giao.*

**Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Arrowhead, 12-05-1984**

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

GIẢNG TẠI THIÊN VIỆN "HAI KHÔNG" (tiếp theo)

Oroville, California - 08/09/1989

***Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hôn, xác phân minh?*

Đức Thầy: Không phải! Thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó, là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của Vũ Trụ thì càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của Mặt Trời thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người! Đó là thanh tịnh.

Chớ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh.

Ánh sáng là đủ rồi!

Nhật Quang Phật: ông Phật trực tiếp với mình, mà không nhìn, mà không hiểu; đi đâu kiếm ông Phật? Họ năn, họ phỉnh thôi! Cái sự thật là Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật đang chiếu chúng ta; mà chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có! Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái; con mắt tay trái là Mặt Trời, con mắt tay mặt là Mặt Trăng; ánh sáng có hai chiều.

Trong Tiểu Thiên Địa này có hết, mà không thanh tịnh, không thấy; không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình mà lo tu tiên thay vì tranh chấp!

Bạn đạo: Dạ thưa, con tiếp tục về vấn đề “thanh tịnh”; có rất nhiều câu hỏi.

Câu hỏi là: Thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục; cái nào là nhân; cái nào là quả?

Đức Thầy: Muốn đi tới từ bi, thanh tịnh, căn bản con người, nói về con người, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản.

Còn sơ khởi, con người xuống là từ thanh tịnh mà ra; rồi bây giờ chúng ta làm người là chỉ rước động loạn mà thôi: chạy đi, quanh quẩn chạy lại, cũng trong cái sự động loạn mà quên sự thanh tịnh.

Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, thì tức là chúng ta về với nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của phần hồn.

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về phương pháp công phu: Tối hôm nay con thiền, con nghe Thầy giảng niệm Phật; Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai. Xin Thầy giải thích cho con rõ, niệm Phật cách nào là niệm Phật sai?”

Đức Thầy: Niệm Phật, mình co lưỡi răng kẻ răng, niệm, thì chứng minh rõ chân động trong cơ tạng mình nó đương chuyển chạy; nước miếng chạy là điểu chạy.

Mà càng niệm, càng niệm, niệm, niệm, niệm tới vô biệt niệm, mình quên hết niệm Phật rồi, lúc đó là mình nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật”; mình thấy nhớ cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì lúc đó mình thanh tịnh, mình đi tới đâu, mình nhìn họ, không phải là mình tu khá, tu đặc, nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ, động loạn; họ nhìn mình, có sự truyền cảm của từ quang của chính mình cho họ.

Cho nên, các bạn niệm Phật là các bạn sẽ làm nhiều việc cho nhơn sanh! Niệm nhiều đi; không sao, không có hại. Khi chúng ta niệm, nhắm mắt, nhìn ngay trung tim chân mày, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” đủ rồi; thì đi đến đâu các bạn chỉ đem sự bình an cho người ta.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con nghe có một bạn đạo nói là làm Pháp Luân Chiếu Minh sau khi thiền thì bao nhiêu kết quả của cuộc thiền ấy sẽ bị mất hết! Như vậy có đúng, hay không?

Đức Thầy: Không phải! Thiền không có bao giờ mất! Thiền là ổn định và trật tự trở lại.

Còn cái Chiếu Minh là hỗ trợ giúp cho bộ ruột, bộ gan nhẹ nhàng, vậy thôi, để cho cái giờ làm Pháp Luân Thường Chuyển là giờ quan trọng.

Cái Pháp Luân Thường Chuyển là quan trọng; càng làm Pháp Luân Thường Chuyển, người ta nói “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai,” người đi trước đã nhắc như vậy thì chúng ta càng làm, càng làm, bên trong nó càng mở; trong lúc đó mới thấy sáng, có thể thấy chuyện này, chuyện nọ; là Huệ Tâm Khai đó!

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, “thần” là gì? Mà “khí” là gì? Ở đâu có “khí” và ở đâu có “thần”?

Đức Thầy: Thanh Khí Điện hóa sanh vạn vật, thì nhờ cái Thanh Khí Điện của Càn Khôn Vũ Trụ nó hóa sanh vạn vật, cây cỏ, này kia; cơm gạo chúng ta ăn, ăn nó thành vật chất, rồi nó biến sanh nước: như nhai miếng gạo vô trong miệng, nuốt vô, thấy nó hóa sanh thủy, thủy thành khí; thấy không? Khí thành thần.

Nếu mà các bạn mà không ăn cơm, đó các bạn nói chuyện được, mà đó các bạn thấy đường! Nhịn đói, đi không có thấy đường, bởi vì nó đâu có đem ánh sáng vô trong được? Cho nên, cơm gạo chúng ta ăn là cái ánh sáng của Vũ Trụ, chấn động của Vũ Trụ, chấn động của Vũ Trụ Quang! Mà ta ăn, ta nhai cho thiệt kỹ vô, rồi nó mới khỏe mạnh, con người nó mới sáng suốt, tranh cãi việc này, việc nọ; mà bỏ đói là không có nói gì được hết!

Thầy, nguyên lý Ông Trời nắm!

Chớ đừng có nói, “Ta mạnh rồi, tôi mạnh rồi, tôi khỏe rồi, tôi không sợ Ông Trời nữa!” Sai rồi!

Ai nắm? Có người nắm, người ta mới sanh ra được!

Cho nên, cái mạng mình là Ông Trời nắm, chớ không phải người phàm nắm đâu.

Cho nên, đừng có tranh chấp! Người ta thiếu có mấy chục ngàn, tức quá, tự tử chết, là uổng! Không sao đâu, chuyện của Trời, Đất sắp đặt.

Cho nên, nhiều người không hiểu cái nguyên lý, rồi đâm ra dễ thất bại, cứ theo cái tình đời, thất bại!

Theo nguyên lý của Trời, Đất, là Trời lúc nào cũng chiếu cố các con, thương yêu và xây dựng, không có bỏ đâu!

Chúng ta ăn, chúng ta phủ phàng chê bai? Đó là sai lầm.

Cho nên, ngày hôm nay có pháp thanh tịnh: cái pháp co lưới, răng kẻ răng là đóng cửa đời, mở tâm đạo; các bạn co lưới niệm Phật: đóng cửa đời, mở tâm đạo!

Cứ nhớ vậy mà đi!

***Bạn đạo:** Dạ thưa Thầy, đây là một câu hỏi về hành thiền. Thưa Thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?*

Đức Thầy: Vì luồng điện mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức. Tới đó, điện người ta có giới đàng hoàng: nhẹ thì gặp nhẹ hơn, thì lúc đó ta nặng, ta phải hồi lại rồi, thì nó khó chịu.

Chúng ta xả ra, chúng ta hít Chiếu Minh giải nó, rồi ngồi lại, chớ đâu có sao? Đó là cái kỳ công; phải làm!

Thượng Đế đã tạo lập con người ra; bây giờ phải làm trở lộn lại thì phải dày công, chớ không phải một lúc được!

Một lúc được, người ta đi về Trời hết rồi!

Bây giờ người càng ngày càng đông, là tại không có về Trời đó!

Mình đây, mình có cái ý nguyện về Trời, mình phải làm nhiều hơn mới đi được; phải dày công hơn mới được! (còn tiếp)

Nghiệp là mình bày ra

Hỏi : Thường thường khi người ta đi làm, cái người đời phải tự đi làm kiếm tiền để nuôi sống gia đình, lúc đó thì lại thiếu thì giờ để thiền thờ. Còn ngược lại có người thì thất nghiệp thì rất nhiều thì giờ để thiền thờ. Trong tình trạng đó thì con là một người thất nghiệp cũng khá lâu, do đó mà con có rất nhiều thì giờ thiền thờ và con đã được sinh hoạt theo ý con rất là tiến bộ, rất là khả quan, tuy nhiên vật chất thì rất là thiếu thốn. Do đó con nghĩ rằng có lẽ là cái nghiệp mình còn nặng quá, phải nhiều cái khổ cực đó mới đạt được pháp. Có một vài lần Thầy gặp con thầy nói rằng thầy đã giúp cho con giải nghiệp rất nhiều ! Cũng có một lần đó thầy cười thầy nói với con : Nghiệp còn nhiều quá, thất nghiệp đâu mà lo ? Thì như vậy thì, lần thứ nhất là hiện tại tình trạng của con như thế nào ? Xin thầy giải đáp !

Đáp : Nghiệp là cái gì ? Nghiệp là mình bày ra chuyện đời, tạo thành cái việc đó, cứ suy nghĩ cái việc đó kêu là nghiệp ! Bây giờ tu Vô Vi tôi gom thẳng đi vô nó giải nghiệp, nó thấy đời cũng là không, rốt cuộc cũng là không, tỷ phú chết cũng hai tay không, mà sau này mình chết xác nó cũng là không, là giả thôi, nước lửa gió đất hợp thành, tứ đại hợp thành rồi chết cũng là giả. Khi mình thức tâm mình hiểu rồi, đó là mình lấy cái của của trời để mình về trời, mình hiểu cái gốc mình không phải ở đây. Nếu cái gốc mình là ở đây là họ chế ra một ngày sản xuất không biết bao nhiêu người đi đánh giặc, chế không được ! Họ mới mượn mình, tinh vi vô cùng. Ông Trời mới làm được, chế được con người, mà con người có sự liên hệ cả trời đất ! Bây giờ con nói con thất nghiệp, hỏi cái nghiệp gì mà thất ? Là tại mình hướng ngoại không hà ! Bây giờ mình càng ngày càng tu thì cái điên nó tập trung đi lên, một thời gian rồi tự nhiên nó mới hỏi lại những công chuyện cho mình làm không hết. Thế gian đau khổ tràn đầy, muốn nhìn hình ảnh từ trong người đau khổ thoát tục, lúc mà con thoát tục rồi biết bao nhiêu người tới tìm ! Cái đó là cái nghiệp, con phải lo giải nghiệp cho chúng sanh, giúp cho mọi người tự tu tự tiến !. Thì mình cứ lo chín chắn lo tu thì tương lai nghiệp còn nhiều hơn bây giờ, mà mình nghiệp đến mình giải liền ! Mình hiểu rồi, mình nắm được cái chìa khóa về huyền vi của trời đất đã sắp đặt, mình biết được đường lối, mình chỉ cho người ta giải mở là mình cứu mọi người, thấy không ? Thì đâu có còn nghiệp nữa, mình giải được nghiệp không còn nghiệp, những người không giải được nghiệp kêu bằng tạo thêm nghiệp, bành trướng thế lực, tạo nghiệp cho chính họ, tới lúc chết bơ vơ, không cứu được chính mình làm sao cứu người khác ! Ngày hôm nay con nhờ thất nghiệp, thất nghiệp mới cứu được chính mình, làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ nhìn vào đó, họ sẽ tiến ở tương lai, chứ

không có đối đầu mà sợ, không đối đầu, hiểu được mình là không đối. Con người không hiểu được mình, hiểu chuyện người ta, bị họ cạnh tranh cái sập tiệm hà. Còn cái này mình hiểu được mình thì ai cạnh tranh không có sập tiệm ! Càng ngày càng tiến !

Thực hành tự cứu

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung NIỆM PHẬT	Thiền viện Nhẫn Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
Khóa Sống Chung QUY HỘI TÌNH NGƯỜI	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29//2025
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
Khóa Sống Chung TÌNH TRỜI SIÊU DIỆU	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.

Cung Chúc
Bôn Xuân
Kính Đức Thầy
Đài vãng đưa nỡ đón xuân sai
Lũn nhờ ân sư kính mấy hàng
Kính chúc đức thầy trăm tuổi thọ
Điền lâu chơn bửu chơn tiên gian
Trần gian cảnh khổ biết dường bao
Nhờ loài diệu linh dạ xót bao
Chèo chèo thuyền tử thầy độ khắp
Đưa người cõi thế thoát trần lao
Trần lao chèo khảm vững tâm an
Nhờ có đường tu hái quả vãng
Thầy dắt con thơ thượng đò tiên
Nguyên lòng quyết chí bước lên thiên

It hâno đề tử kins dâp
hông thâu đôn liên lòi vâo thây bon
Kins chuc quý quyên van an
Xuân cê quang lại xuân ngàn đui may

(67)

Kins bài thây
đề tử
Muzoluew

It M. N

Xuân

Đinh - Sửu

Sydney ngày 13 tháng 2 năm 1997

M N con,

Thầy vui nhận được thơ của con chúc Tết rất đầy đủ; Thầy thành thật cảm ơn lời chúc tụng của con. Chúng ta là người tu, lúc nào cũng sống trong mùa xuân tươi đẹp của Trời đất. Dày công thực hành tu tiến thì luồng điện trong nội tâm sẽ đạt tới sự quân bình tốt đẹp sáng lạng, hạnh đức dồi dào, dâng hiến Trời Phật; lo tu tiếp không ngừng nghỉ thì lúc nào chúng ta cũng ở trong thanh nhẹ, hưởng không khí xuân trời rõ ràng. Đêm đêm lo hành tiến, đương nhiên sẽ đạt được sự quân bình tốt đẹp của Trời Đất; tình thương và đạo đức càng ngày càng xây dựng tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay, con đã viết được lời thơ thanh nhẹ dâng lên Thầy, con cũng tự hiểu chính con đã đạt được sự thanh nhẹ tốt đẹp. Từ đó con sẽ thấy khả năng của chính con, càng tu càng biết dứt khoát tu hơn mới thấy rõ tình đời đen bạc là tạm bợ, ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, chẳng có gì phải lo âu. Chúng ta tu, đêm đêm tu là chúng ta vui xuân trời, thành tâm tu tiến trong sự an lạc của Trời Đất thì con tiếp tục trong hành trình tươi đẹp của Trời Đất mà tiến tới.

(68)

Chúc con vui tiến ./.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 15, 13-04-2025

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:
Vui Hạnh Từ Bi 1988

https://youtu.be/mRnKjK-q6Wg?si=1v3u_n9PGwke7HUn

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:
Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

04-2025 Phát quà cho người dân tộc H'Ré miền trung

<https://youtu.be/VhqaIVIBWGo?si=HDyDAeEY-f8REm3b>

04-2025 Xây nhà tình thương ở Hà Tĩnh cho 2 mẹ con không nhà

<https://youtu.be/yizIrXgIbSk?si=Q8rFm-j98-bPN9Ix>

04-2025 Giúp người già neo đơn nghèo khó

<https://youtu.be/jd5IMUlxDtU?si=dZi1BSyub1cxa78H>

<https://youtu.be/S6ud4k5GJOo?si=7-GGIS5IyiwBaKub>

https://youtube.com/shorts/uxEEP-_Gb-I?si=drjt-3OIox2V6-Bd

<https://youtube.com/shorts/O1nYAjKZbcU?si=rL8Wy44ZWcWLnAbO>

https://youtube.com/shorts/s_qm1rl05YQ?si=ZThgq66Kf8wexTRk

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu –Mục Bé Tám Cuốn 61 câu 1811 tới 1838 - Tháng 02 năm 1995. Chúng tôi có đề Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/GUCvmW7qYXA?si=NyDFRD7eVVM2_TO

Tuần Báo Phát Triển Điển Nặng số 1553 Người tu Vô Vi có sợ mất quyền lợi hay không?

https://youtu.be/8IOTaFlhEcA?si=ZjR_UY_zi3XmQeqo

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 54 Sơn lâm trùng trùng sanh sanh diệt Khí chuyên luân phiên địa đạo liên

<https://youtu.be/B3e-I0OHIHE?si=uoLfdQgBIwy1r2KZ>

Ban video kính mời
